



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๐๗๖

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

ด้วยพันธกิจมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม (University Engagement) ได้จัดทำโครงการจัดตั้งเครือข่าย Engagement Thailand โดยเป็นแนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย ซึ่งเดิมดำเนินการอยู่ในรูปแบบของงานบริการวิชาการ และงานอาสาสมัครเป็นหลัก ไปสู่การทำงานร่วมกับภาคีในพื้นที่ลักษณะเชิงสถาบัน ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างภารกิจหลักทุกภารกิจของมหาวิทยาลัย อาทิ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างมียุทธศาสตร์และเป็นระบบ และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งในระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกันเอง และระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ดังนั้น จึงได้มีการร่วมกันจัดตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานวิชาการเพื่อสังคม การพัฒนาระบบบริหารจัดการตลอดจนเป็นจุดประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยที่สนใจพันธกิจเพื่อสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาการสมัครเป็นสมาชิกในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมดังกล่าว เพื่อเป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยประสงค์จะสมัครสมาชิกประเภทองค์กร จะมีค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิกจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๓ ปี ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยในหลาย ๆ ด้าน ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ตามที่เสนอ โดยให้กองกิจการนักศึกษาเป็นเจ้าของเรื่อง สำหรับค่าใช้จ่ายในการสมัครสมาชิก จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อ ๓ ปี มอบให้กองแผนงานดำเนินการหาแหล่งเงินเบิกจ่าย แล้วแจ้งกองกิจการนักศึกษาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ